

NHÀ IN NGUYEN-VAN-CUA

Có in tờ Cờ của làng hình nhiều màu rất khéo, Giá rẻ

57, Rue Lucien Messard

Saigon

Trong vùng đất Việt

Hai người chết vì Gan phụ bị chém chết tại trận

Saigon. — Lễ-thị-Bửu, 49 tuổi, nghèo khổ không nhà cửa chi hết, ban ngày đi làm thuê làm mướn, tối lại ngủ ở các hàng ba phố trước hoặc ở chợ đầu đường. Tâm thần đôi khi, không thần trí, ban ngày không thần trí, ban đêm mang bệnh hoạn nên chẳng đi làm việc được, phải lẩn tránh ở các ngõ hẻm sống qua ngày. Tối hôm rồi, vì ma bệnh lời kéo thì, Bửu không thể chống lại nổi nên phải nằm chết tại gác chợ Tân Định.

Sáng ra, người đi chợ trông thấy liền chạy báo cho lính tuần thì bắt. Từ thì của thị Bửu đã được chở vào nhà xác ở đường Mayer.

Càng trong đêm ấy, người a có gặp 1 cái từ thì dân ông nằm trong một cái ống ở đường Verdun phía sau số 4-phu-de. Ông có cảnh sát quân ba đến nơi lấy xét trong mình không thấy gì, ông thấy giầy để chi hết.

Người ta chỉ biết là kỹ trạc chừng 27, 28 tuổi, ăn mặc đơn sơ, xem bộ vẻ ngoài đẹp bảnh bảnh.

Từ thì này đã được chở đến nhà xác Mayer rồi.

Đã đổ đèn sông bông vụ

Giadinh. — Ở làng An-lộc-hoà, có 2 Chườn đã vớt được đèn lồng và súng ở sông bông vụ, tay cái là hai Hài.

Bên hôm qua vào 16 giờ rưỡi, chủ Tuấn đem một đồng bạc đến để thuê bắt một mớ đèn lồng. Chườn không cho, chủ Tuấn bắt bình mớ đi quơ tìm chỗ khác, ở nhà một bụng rượu từ từ rồi lại nhà của Chườn.

Chủ Tuấn chờ lại không có mược-dịch chi khác hơn là chờ trả thù. Nhờ thân quen nhập ủng hộ của một số anh-dân đi ngay lại sông vụ để bắt đèn lồng.

Chủ nhà và chủ cái mới xúm lại đánh chủ ta một trận nên thân, mất dép hết một cái, lưng thì bầm tím. Chủ là công-lên, nhà chửa-trách chạy đến bắt nội vụ về công-sở lấy khai và cho chủ Tuấn xuống nhà thương Bà Chửu.

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỘI HIỆP Cua hội Su-pham cựu sanh viên 5 tới 15 Aout 1937

4 tây, thứ tư

Chiều 10 giờ. — Tập trước tại trường sư phạm những người đến ở nơi trường. Trình diễn cho biết nhau. Dự điều lệ và cách thức ở nơi trường.

8 tây, thứ năm

Sớm mai 8 giờ. — Diễu và khai mạc của qua 86-chánh sở Giáo-huấn.

6 tây, thứ sáu

Trộn ngày. — Du lịch Trại sư phạm trường kỹ nghệ Bìnhhoà, sáng 10 giờ đến 12 giờ, chiều 2 giờ đến 4 giờ.

7 tây, thứ bảy

Sớm mai 8 giờ. — Hội làm đi. phượng Saigons-Cholon.

8 tây, Chúa nhật

Sớm mai — Thong thả. Chiều 10 giờ. — Ban Rugby tại Cercle Sportif Saigonnais.

9 tây, thứ hai

Trộn ngày Du lịch sông Lagon Viêng vượn cao-su.

10 tây, thứ ba

Sớm mai 8 giờ. — Viếng báo tân Việt. Có ông giáo sư Mallet (Đức) đi kèm, chỉ về và phát giải nhân về.

11 tây, thứ tư

Sớm mai 8 giờ. — Viếng các anh (thầy) và hàng thuốc Cofati.

12 tây, thứ năm

Sớm mai 8 giờ. — Viếng các anh (thầy) và hàng thuốc Bourin.

Hàng «Kim-Thanh»

Mua bán vàng và bạc số 23, đường Schrader SAIGON

Mua bạc đồng

giá nhất oao

SPORT

Thuộc van tại đây có mùi thơm của thuốc bèn Tây



Ngon hơn thuốc của các ngài thương hút.

5 xu một gói 20 điều

Một tháng con ngõ nghếch

Tôi có một tháng con cháu là Nhan Thông 23 tuổi, giỏi số 1178 quân thú bầy, bầy lâu thì theo đảng điếm có bạc ruyơu ché không gì để đặng gia-pháp cả.

Đã mấy lần khuyên dốt tôi không sao sửa trị được Nhan Thông, mà trái lại càng ngày nó càng buồn lung (thần mải), nó lại ngỗ nghịch với cha mẹ luôn.

Hôm 8 Juliet, Nhan-Thông lại về nhà từm của nhà quân số đáng giá 65 đồng.

Vậy có lời xin cho tất cả anh em quen biết hay từ đây tôi không còn biết tên Nhan-Thông, ai có cho số mớ tiền bạc gì thì tôi không biết đến được.

NHAN-LUONG
80, Quai de Phuoc-Kien
Cholon



Rượu DUBONNET

la rượu đỏ và đường lạp, sucluc lai

ĐẠI-LY BỘC QUYEN
Compagnie Optorg — ROBIN

Mercredi 28 — 7-37. — TIÊU-TRUYẾT số 648

Hòa thiệu Hồng-liên-tư

HỘI THỜ SÀU MƯƠI LÂM
Nhờ việc cũ, vào chùa xin là tâu:
Thường trông thấy trước đền (đây)
giáo meo (Thiếp theo)

Lá-xuân-Lâm hôn hờ với mớ họ tên đó Lục-lieu-Thanh đây, rồi đó ông - ta cứ ở trong nhà họ Lục mà chăm nom săn sóc Tiêu-Thanh. Mỗi khi Tiêu-Thanh ăn uống, bắt luôn là vật gì, đều do nơi Lá-xuân-Lâm xem xét kỹ lưỡng, rồi đem dâng phần lương mà cho ăn. Nhiều hơn một chút không được, mà ít hơn một chút cũng không được.

Lục ban sư, ông - ta cứ mỗi ngày sớm mai và tối, thì ông - ta bắt luôn cho Lục-lieu-Thanh ăn hai lần.

Trước kia thì ban đêm Tiêu-Thanh khổ ngủ lắm, ngủ không được nhiều; mà bây giờ thì mỗi lần ông Lá-xuân-Lâm hôn hờ với mớ họ tên đó Lục-lieu-Thanh đây, thì ông - ta cứ ở trong nhà họ Lục mà chăm nom săn sóc Tiêu-Thanh. Mỗi khi Tiêu-Thanh ăn uống, bắt luôn là vật gì, đều do nơi Lá-xuân-Lâm xem xét kỹ lưỡng, rồi đem dâng phần lương mà cho ăn. Nhiều hơn một chút không được, mà ít hơn một chút cũng không được.

đây phút tình-thần lại trở nên tình-minh, chẳng còn buồn ngủ buồn ngủ nữa cả.

Lục-lieu-Thanh ban đêm ngủ có ông theo bốp mớ ông được, đến sáng ra cũng phá như có ông theo bốp mớ là được đặt. Lá-xuân-Lâm đi ra như vật trong phòng một tháng, thì Tiêu-Thanh cái sức ăn đã tăng thêm lên rồi, nên hồ có gặp sự chích thú vị, hoặc nghe được đều chi hay, thì ông đã biết vui, lấy làm mừng.

Lá-xuân-Lâm thì bất cứ lần cho ông đi đường quyền được ông - phu (đây) đánh với ông đồng cái phương-pháp thủ-đục kỳ mà trị cái

đầy, cho những người già rồi mà suy nhược thì không có khép nào trị được. Bởi vậy cho nên chúng bao lâu mà hai vợ chồng Lục-phụng-Dương đều nói nhau mà chết hết.

Nhưng thế này thì nhà họ Lục rằng trước có một người chết, đời kia qua đời no. Lục-phụng-Dương được nữa đời người, trong nhà đã có ăn, nên mới khỏi mệt mỏi, nên mới khỏi mệt mỏi, nên mới khỏi mệt mỏi.

Mà những người trẻ tuổi suy nhược thì có phép trị

(Còn nữa)

CỨU GIÚP KẸ MẮC NAN

Sở quyền giúp những người bị tai nạn trong cuộc hòa-hoàn ở Cai-mơn

Table with columns for names, professions, and amounts. Includes entries like 'Đoang Canh Châu Commercant à Nhon-phu Tân' and 'Mal lan Tri cultivateur à Nhon-phu Tân'.

CUỘC ĐUA NGUYỄN SAIGON Đàng tên

Table of race results for 'ĐỘ THỬ NHẤT' and 'ĐỘ THỬ HAI'. Lists names like 'Phân Thường Absolou' and 'Phân Thường Chevrier' with their respective times.

Table of race results for 'ĐỘ THỬ BA' and 'ĐỘ THỬ TƯ'. Lists names like 'Phân Thường Absolou' and 'Phân Thường Bouton d'Or'.

Table of race results for 'ĐỘ THỬ NĂM' and 'ĐỘ THỬ SÁU'. Lists names like 'Phân Thường Chevrier' and 'Phân Thường Absolou'.

Table of race results for 'ĐỘ THỬ BẢY' and 'ĐỘ THỬ CHÍN'. Lists names like 'Phân Thường Baby Rose' and 'Phân Thường Absolou'.

Nói về một tờ báo lâu...

Trước kia Báo Bình Minh một tờ báo nhỏ, nhưng giờ đây nó đã trở nên nổi bật...

TIN VĂN

Bạn đọc đã biết chuyện bà Donna ở xứ Canada để một lần năm đưa con gái, qui hôn cho con bà 5 đồng vàng.

Từ ngày chúng ta đời đũa này, mới 3 năm, mà chúng đã trở nên như triệu phú...

Nhà cửa, vườn đất ở đây thành bình đẳng bất kể giàu, và nghèo người ta cũng học hỏi...

Người ta lại đặng 5 đũa nhỏ nhỏ này để các, cho coi hình, có thể chúng nó chơi, có hình chúng nó năm v.v...

TRƯỚC CÔNG - LY Tại Tòa Đại - hình SAIGON

Tôi chợt ra xem thì thấy vợ tôi đang tên Tư bằng cấp kếp. Tôi chợt ra xem thì thấy...

Chủ nhà giết dầy

Hôm ngày 24 Fevrier 1937, tại làng Vĩnh Lộc, hạt Rachgia, hương...

SẮC ĐẸP VỚI CHÁNH-THỊ Mỹ-nhơn Tàu lại làm thắm-từ cho Nhứt

Chánh-phủ Trung-hoa mới cho hay rằng Nhứt có mưu được 22 triệu Mỹ-Tau...

Thơ tin M. Nguyễn Văn-Tiêng

Hiện giờ thấy ở nơi nào, xin cho biết. Chúng tôi rất trọng tin thấy này.

Tin buồn

Mới đây tin buồn rằng ông bạn: Trần - văn - Phòng

Chuyện họ - hiệp các bạn Sư-phạm sanh-viên

Tại trường Sư - phạm Saigon Muốn đợp dự hội, xin ghi tên trước.

CUỘC XỔ SỮ ĐỒNG-PHÁP KỶ NHÌ NĂM 1937. 900.000 đồng bạc chia ra làm năm bộ. Mỗi vé là một đồng. Bộ NAM-KY (bộ thứ nhất)...

Chuyện họ - hiệp các bạn Sư-phạm sanh-viên 5 TỚI 15 AOUT 1937. Tại trường Sư - phạm Saigon Muốn đợp dự hội, xin ghi tên trước.